

ประกาศเลขที่ ศวพท.ส.01/2558
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

ด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง (ศวพท.) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยมีรายละเอียดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามเอกสารสอบราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลที่มีอาชีพให้บริการรักษาความปลอดภัยตามที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่น เป็นผู้ทำงานตามระเบียบทางราชการ หรือห้ามติดต่อ หรือห้ามเข้าเสนอราคากับศูนย์ฯ
3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ศูนย์ฯ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้าง ครั้งนี้
5. มีผลงานรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้าง หรืองานประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า 390,000 บาท (สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ องค์กรของรัฐ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เชื่อถือได้ ผลงานดังกล่าวจะต้องมีอายุไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันยื่นซองของเสนอราคา ทั้งนี้ ต้องแนบหนังสือรับรองผลงานและสำเนาสัญญาฉบับหรือหลักฐานการส่งจ้างจากหน่วยงานนั้นๆ มาแสดงเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย อย่างน้อยหนึ่งสัญญา

กำหนด.....

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ได้ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ณ งานพัสดุ อาคารสำนักงานศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง เลขที่ 333 หมู่ที่ 5 ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 1101 (ห้องประชุมใหญ่) อาคารสำนักงานศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง เลขที่ 333 หมู่ที่ 5 ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่งานพัสดุ อาคารสำนักงานศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง เลขที่ 333 หมู่ที่ 5 ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110 ระหว่างวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-7727076-8 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.biotech.or.th , www.nstda.or.th และ www.gprocurement.go.th

ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2558



(นายสุวิทย์ เตีย)

รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ